



Title :	โตโยต้ามอบทุนนักเรียน-นศ.ยากไร้
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ทูตนิวส์ (หน้า 3)
Date :	ปักข์นั้ง ตุลาคม 2556

### โตโยต้ามอบทุนนักเรียน-นศ.ยากไร้

วันที่ 20 กันยายน 2556 ดร. พิสิฐฐ ภัคเกษม กรรมการมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 578 คน ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีการคัดเลือกจากเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดที่เหมาะสม ดำเนินการโดยโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย สำหรับปีนี้มีทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งมอบให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 316 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 632,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 299 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,495,000 บาท นักศึกษาที่ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 33 ทุนๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 825,000 บาท รวมทั้งมีเงินสนับสนุนการจัดทำค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนจำนวน 250,000 บาท งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการจำนวน 148,000 บาท ทั้งนี้การมอบทุนได้ดำเนินการหลังจากมีการจัดทำค่ายภาษาอังกฤษให้กับผู้รับมอบทุนทั้ง 76 คนแล้วเมื่อวันที่ 10-12 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่

ในพิธีดังกล่าว ดร. พิสิฐฐ ได้กล่าวให้โอวาทเยาวชนที่เข้าร่วมรับทุน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จพระย่าที่ทรง

“ปลูกป่า สร้างคน” และทรงพัฒนาพื้นที่ จ. เชียงราย อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และการสร้างคน พัฒนาคน ควบคู่กันไป ขณะที่ตัวแทนเยาวชนหลายคนที่ได้รับมอบทุนได้แสดงความขอบคุณมูลนิธิและมหาวิทยาลัยรวมทั้งเล่าถึงชีวิตครอบครัวของแต่ละคนว่าได้รับความยากลำบากอย่างมาก แต่ก็อาศัยความมุ่งมั่นและขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้พวกเราทุกคนได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว.



นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายสมชาย งามวิจิตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมอบทุนการศึกษา



ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย สำหรับปีนี้มี การมอบทุนการศึกษาให้เยาวชน 578 คนเป็นมูลค่า 3 ล้านบาท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งมอบให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 316 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็น เงิน 632,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 299 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,145,000 บาท นักศึกษาที่ศึกษา ต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 33 ทุนๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 825,000 บาท รวมทั้งมีเงินสนับสนุนการจัดทำค่าย ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนจำนวน 250,000 บาท งบประมาณใน การบริหารจัดการโครงการจำนวน 148,000 บาท ทั้งนี้การมอบ ทุนได้ดำเนินการหลังจากมีการจัดทำค่ายภาษาอังกฤษให้กับ ผู้รับมอบทุนทั้ง 76 คนแล้วเมื่อวันที่ 10-12 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ การศึกษาต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่

ในพิธีดังกล่าว ดร.พิสิฏฐ์ ได้กล่าวให้โอวาทเยาวชนที่เข้าร่วม รับทุน พร้อมชี้ให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทรงพัฒนา พื้นที่ จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่องทั้ง ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และ การสร้างคน พัฒนาคคน ควบคู่กัน ไป ขณะที่ตัวแทนเยาวชนหลายคน ที่เข้ารับมอบทุนได้แสดงความ ขอบคุณมูลนิธิและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเล่าถึงชีวิตครอบครัวของ แต่ละคนว่าได้รับความยากลำบาก อย่างมาก แต่ก็อาศัยความมุ่งมั่น และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ ทำให้พวกเราทุกคนได้รับทุนการ ศึกษาดังกล่าว.



นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานภูมิภาค บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงราย บริเวณถนน พหลโยธิน หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.แม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย



ดร.พิสิฏฐ์ ภัคเกษม กรรมการมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ทรง คุณวุฒิมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาจำนวน 76 คน